

BẾ MẠC KỶ HỢP THỨ BẢY...

(Tiếp theo trang 1)

cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Qua xem xét báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2019, Quốc hội nhận định, trong thời gian qua, nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn không ít thi khó khăn, hạn chế, vẫn

đang phải đối mặt với những thách thức mới. Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, có các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành để giữ vững đà tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; chủ động, linh hoạt ứng phó trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị thế giới.

Tiến hành giám sát tối cao chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018", bên cạnh ghi nhận nhiều

kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Quốc hội cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém tồn tại; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật nhằm chấn chỉnh các bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian tới, phát huy tối đa giá trị của đất đai trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và xem xét đề xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu về những vấn đề nổi bật, gây nhiều bức xúc trong thời gian qua, Quốc hội đã quyết định chọn chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về

phòng, chống xâm hại trẻ em" để tiến hành giám sát tối cao trong năm 2020.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được cử tri và nhân dân quan tâm đánh giá cao đã cho thấy các nhóm vấn đề được lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra nhiều cam kết nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách. Quốc hội ghi nhận và đề nghị các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành sớm có hành động cụ thể để triển khai những cam kết trong thực tế đạt

hiệu quả cao nhất. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp để Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thiết thực trong hoạt động của đại biểu Quốc hội; chương trình làm việc được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tế, bảo đảm đúng nguyên tắc; không khi làm việc dân chủ, trách nhiệm, xây dựng. Ngày càng được sự tin tưởng, quan tâm, chia sẻ của đồng bào, cử tri cả nước.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đề xuất địa điểm và được UBND tỉnh cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh tại lô 04 thuộc quy hoạch Quảng trường Thái Bình xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Việc lập tổng mặt bằng sẽ thực hiện sau khi thi tuyển thiết kế kiến trúc để bảo đảm phù hợp với phương án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiên cứu áp dụng loại hợp đồng theo Luật Đầu tư công, không áp

dụng loại hợp đồng tổng thầu EPC. Để dự án sớm được triển khai thực hiện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương chuẩn bị các công việc liên quan để triển khai đầu tư, trong đó cần ưu tiên sớm những công việc như tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc và lập dự án đầu tư, lên phương án giải phóng mặt bằng, đồng thời triển khai các bước tiếp theo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Chiều ngày 14/6, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về hoạt động tổ chức và triển khai các dự án, công trình của đơn vị.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban quản lý dự án đề biến trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 24 dự án, công trình thuộc các chương trình: ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng, nâng cấp hệ thống đê sông, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn

cầu và tăng trưởng xanh, xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 mà đơn vị đang thực hiện. Hai công trình đang được kêu gọi vốn đầu tư: dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay của Ngân hàng Tái Thiết Đức, dự án kê chống sạt lở ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp Thái Bình.

Hiện, toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại Ban Quản lý dự án đều là lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng có thời hạn. Ban Quản lý dự án đề nghị UBND tỉnh đình biên nhân sự cụ thể trong thời gian tới để cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình và thống nhất cao với kiến nghị về nhân sự, vốn của đơn vị đồng thời ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của cán bộ, công nhân viên, người lao động Ban Quản lý dự án, phục vụ có hiệu quả cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà trong thời gian qua. Để Ban Quản lý dự án hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nữa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công nhân viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động trong tu duy, nâng cao năng lực bằng việc thường xuyên cập nhật và bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, địa phương để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác.

TỔNG SẢN PHẨM...

(Tiếp theo trang 1)

26.677 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 72.525 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với việc tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng gia tăng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh còn tập trung phát triển công nghiệp và đạt được kết quả khá. Nhiều sản phẩm công nghiệp có giá trị đạt sản lượng cao so với cùng kỳ, hoạt động xuất nhập khẩu

tiếp tục khởi sắc trước diễn biến phức tạp của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư cũng được tăng cường thực hiện; nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất thực hiện nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 36 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, tăng 15 dự án so với cùng kỳ năm 2018 với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng

thêm 9.483,45 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,35%. Công tác cải cách hành chính, các chế độ chính sách được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất thực hiện nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 36 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, tăng 15 dự án so với cùng kỳ năm 2018 với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng

đủ các vấn đề đặc biệt là các vấn đề nóng của tỉnh trên cơ sở đó các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ đưa tin một cách chính xác, kịp thời, tạo định hướng tốt trong dư luận xã hội.

Sau giải đáp của đại diện các sở, ngành về các vấn đề các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, đồng chí Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh cảm ơn sự đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, phản ánh kịp thời các phong trào

giải pháp để các sở, ngành, địa phương phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từ đó đưa tỉnh ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), đồng chí Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã thường xuyên theo dõi, phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Trung tá Tô Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy, làm 1 người chết, thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng. Trong thời điểm nắng nóng từ cuối tháng 5/2019 trở lại đây, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên liên tục xảy ra các sự cố liên quan đến điện. Tuy nhiên do làm tốt công tác tuyên truyền và PCCC tại chỗ nên không phát sinh cháy lớn, các vụ việc được xử lý tại chỗ, không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Xác định tình hình nắng nóng còn diễn biến phức tạp nên đề chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống cháy, nổ của người dân. Trong đó, các đơn vị đã tổ chức tổng điều tra, rà soát lại để đưa tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC vào kiểm soát, tránh sót lọt. Công tác điều tra cơ bản được tiến hành một cách đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình. Đối với các cơ sở trọng điểm về PCCC như các chung cư, nhà cao tầng, nhà liên kế, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị..., đơn vị đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho các lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp cũng như đồng đảo tầng lớp nhân dân nâng cao công tác PCCC. Trên cơ sở đó triển khai đồng loạt các lớp tuyên truyền, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cơ sở cũng như nhân dân. Từ đầu năm đến nay đã mở gần 30 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC

Chủ động phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng

Hiện nay đang là thời gian cao điểm của mùa hè, các đợt cao điểm nắng nóng kéo dài, nhiệt độ luôn ở mức cao làm tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền đến người dân và các cơ sở sản xuất, đơn vị kinh doanh nêu cao ý thức PCCC, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.



Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư Thành Đạt.

và CNCH cho trên 3.000 người là lực lượng chữa cháy ở cơ sở, phối hợp tổ chức tập 30 phương án chữa cháy tại cơ sở, đơn vị.

Trung tá Nguyễn Xuân Khoát, Phó trưởng Đội kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, người dân và các

cơ sở sản xuất, kinh doanh đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC và luôn xem việc bảo đảm an toàn PCCC là yếu tố quan trọng hàng đầu để

sản xuất, kinh doanh cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản của mình. Trong đó, các đơn vị, cơ sở đã chủ động phối hợp với lực lượng PCCC mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến kiến thức PCCC cho cán bộ, công nhân viên cũng như phối hợp tổ chức các buổi diễn tập, thực tập phương án chữa cháy. Điển hình như Công ty Xăng dầu Thái Bình, Công ty Cổ phần Việt Xô Gas, Công ty May 10... luôn nâng cao ý thức cho người lao động, chủ động phối hợp với các tình huống về cháy, nổ trong mùa nắng nóng. Hàng năm, các công ty luôn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức nhiều lớp tập huấn cũng như diễn tập phương án tại các kho hàng, xưởng sản xuất. Qua các buổi tập huấn, lực lượng PCCC cơ sở cũng như cán bộ, công nhân viên trong công ty được phổ biến những quy định mới, vận dụng thành thực các kỹ năng, xử lý sự cố cũng như tình huống đồng chiến đấu với lực lượng chức năng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả trong phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp.

Hiện nay, các thiết bị điện như quạt, điều hòa tại các gia đình, công sở phải hoạt động hết công suất, trong khi nắng nóng còn kéo dài, nên nhiệt bên ngoài tăng cao càng làm cho nguy cơ xảy ra chập cháy liên quan đến nguồn điện rất lớn. Vì vậy, người dân, cơ quan, đơn vị cần kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt, lắp đặt các hệ thống bảo đảm an toàn và ngắt toàn bộ các thiết bị điện khi không sử dụng. Khi xảy ra sự cố cháy, nổ cần huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để chữa cháy, cứu người và tài sản, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp.

NGUYỄN TÙNG

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

để bảo đảm mỹ quan đô thị; triển khai lắp đặt thêm đường ống dẫn nước đến các hộ dân. Đại biểu cử tri đề nghị tỉnh, thành phố sớm hỗ trợ cho người chăn nuôi do thiệt hại bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi để người chăn nuôi có điều kiện tái đàn hoặc chuyển sang chăn nuôi con vật khác. Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đại biểu cử tri đề nghị thực hiện giải quyết việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất xen kẽ trong khu dân cư cho người dân; tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp thay đổi diện tích do sai số chứ không phải do lấn chiếm; quan tâm miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công. Đại biểu cử tri đề nghị UBND tỉnh và thành phố chỉ đạo ngân chặn, xử lý việc xả thải hóa chất của một số doanh nghiệp trên địa bàn phường Tiến Phong gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân xung quanh; có phương án khắc phục, di dời nhà máy xử lý rác thải ở tổ 3, phường Tiến Phong đi nơi khác do lượng rác thải dồn về nhiều, quá công suất xử lý của nhà máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đại biểu cử tri đề nghị Công an thành phố và các ngành chức năng có biện pháp xử lý tình trạng xe chở vật liệu xây dựng đi qua đường vành đai và chân cầu vượt sông Trà Lý làm rơi vãi vật liệu ra đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp thu, xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo thẩm quyền giải quyết. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chỉ đạo các ngành liên quan sớm trả lời, giải quyết; đồng thời đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp trình HĐND tỉnh và HĐND thành phố trong kỳ họp tới.

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

thủ tịch; nghiên cứu phát triển lý luận về xây dựng Đảng, làm sáng tỏ những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được quan tâm, chia sẻ...

Tại hội thảo, Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải viết về chủ đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" được phát động tại hội thảo báo đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XX, năm 2018. Lãnh đạo Báo Thái Nguyên cũng đã trao cờ luân lưu tổ chức hội thảo năm 2020 cho Báo Phú Thọ.

ĐẢNG ỦY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc diễn tập phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Hải, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện thực địa phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BDBP Thái Bình (1/8/1959 - 1/8/2019) gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

HỘI VIÊN PHỤ NỮ VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

trên 6,4 tỷ đồng, 353 chỉ vàng, 7.140 con giống, trên 12.000 cây giống và 248 tấn phân bón. Đặc biệt, mô hình sáng tạo xây dựng các bồn hoa, đường hoa làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn của cán bộ, hội viên phụ nữ Vũ Thư trở thành điểm nhấn và được nhân rộng ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Vũ Thư đã có 9/11 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Năm 2018, 30/30 cơ sở hội trên địa bàn đạt đơn vị vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, thảo luận về các kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bàn các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

ĐIỂN LỰC TIẾN HẢI Bảo đảm cấp điện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay trên địa bàn huyện Tiên Hải có 4 điểm thi ở các trường THPT Tây Tiên Hải, THPT Nam Tiên Hải, THPT Đông Tiên Hải, THPT Hoàng Văn Thái, với 2.111 thí sinh đăng ký dự thi, 91 phòng thi. Để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi từ ngày 24 - 27/6, Điện lực Tiên Hải tổ chức kiểm tra đường dây 371 E11.2; đường dây 375 A36 thuộc lộ trung gian 971 Nam Thanh... và các trạm biến áp cấp điện cho các khu vực có điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, các thiết bị vật tư, dụng cụ xử lý các khiếm khuyết trước và trong khi tổ chức kỳ thi. Yêu cầu lực lượng trực vận hành thường xuyên liên hệ với ca trực điều độ sẵn sàng thực hiện lệnh thao tác và xử lý sự cố bảo đảm an toàn, chính xác, nhanh chóng không để xảy ra sự cố về điện. Phối hợp với các nhà trường có điểm thi kiểm tra toàn bộ hệ thống tải điện, quạt, bóng đèn, hệ thống máy móc phục vụ cho kỳ thi bảo đảm vận hành tốt. Xây dựng phương án các máy phát điện dự phòng chủ động xử lý sự cố, khởi phục cấp điện trong thời gian nhanh nhất khi gặp sự cố mất điện.

MANH THẮNG

Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng

Chiều ngày 13/6, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và các tổ chức, đoàn thể xã Minh Khai (Hưng Hà) tổ chức gặp mặt, động viên và hỗ trợ nạn nhân bị bán sang Trung Quốc tái hòa nhập cộng đồng.

Trường hợp bị bán sang Trung Quốc trở về tái hòa nhập cộng đồng là chị Phạm Thị Q., sinh năm 1975, thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, năm 13 tuổi chị Q. lên Hà Nội làm việc cho một quán ăn, đến 15 tuổi nghe lời dụ dỗ của người lạ sẽ giúp chị tìm công việc kiếm được nhiều tiền, không vất vả nên chị bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau nhiều năm lưu lạc, bị bán cho nhiều người, chịu nhiều khổ cực, tháng 5/2015 chị trốn được về Việt Nam và được đưa về địa phương. Để giúp chị tái hòa nhập cộng đồng, năm 2016 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà hỗ trợ 30 triệu đồng; chính quyền địa phương nơi chị sinh sống hỗ trợ ngày công xây nhà, thường xuyên thăm hỏi, động viên để chị sớm ổn định cuộc sống.

Sau sự việc trên, chị Q. mong muốn chị em phụ nữ đừng vì đồng tiền nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu mà bị lừa bán, ảnh hưởng đến tương lai, cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG